
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  5/2564  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม  2564  หน้า ๑ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  5/2564 
วันพฤหัสบดีที่  22  กรกฎาคม  2564    เวลา ๑๓.30 น.   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
9. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นงเยาว์  ตะนะวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒. นายปรัชญา  วัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/๒๕๖4 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2564             
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน 3 หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 4/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การพิจารณาแบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและประมวลผล 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
คร้ังท่ี 4/2564 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 มติท่ีประชุม มอบหมายให้งานทะเบียนและประมวลผล 
/คณะ ศึกษาและออกแบบ แบบฟอร์มกลางของงานท่ีเกิดปัญหาขึ้นบ่อยคร้ัง เพ่ือจะได้มีแบบฟอร์ม
กลางท่ีมีรูปแบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ขณะนี้งานทะเบียนและประมวลผลได้ออกแบบคํา
ร้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและ
ประมวลผล ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและประมวลผล โดยปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แล้วนําเข้าท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การเขียนหัวข้อตารางแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ในเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางมีแบบฟอร์มท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการเขียน
หัวข้อตารางแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ในเล่ม มคอ.2 รายละเอียด        
ของหลักสูตร ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการโดยยึดตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษา         
ได้จัดทําไว้ คือกรณีการรับนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ให้นําเสนอตารางแยกให้ชัดเจน         
โดยระบุเป็นภาคปกติ และภาคพิเศษ และตารางรวมอีกหนึ่งตาราง 
 
 ๕.2 แนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเพ่ิมสําหรับนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เพ่ือให้เพ่ือให้การขอเปิดรายวิชาเพ่ิมสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้นักศึกษาเปิดรายวิชาเพ่ิมในกรณีต่อไปนี้ 
  1. กรณีหมู่เรียนปกติ จะอนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม หากภาคเรียนนั้นไม่เปิด
รายวิชาท่ีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียน  
  2. กรณีหมู่เรียนพิเศษ จะอนุญาตให้เปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
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      2.1 เป็นปีการศึกษาสุดท้ายหรือภาคเรียนสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา        
แต่รายวิชาท่ีจะเรียนไม่มีเปิดสอน หรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ 
      2.2 เป็นนักศึกษาตกค้าง และรายวิชาท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องเรียน และไม่เปิดสอน
อีกเลยตลอดแผนการเรียน  
  3. ให้นายปรัชญา วัฒนธรรม ปรับแก้ไขแบบฟอร์มตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ แล้วนําเข้าท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 ๕.3 การเสนอแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เพ่ือให้การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการเสนอแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
- 2567 ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดทําแบบฟอร์มเพ่ือส่งให้           
ทุกคณะเสนอข้อมูลแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 256๕ - 2567 ส่งภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2564 
 
 ๕.4 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง มีการจัดทําแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศหรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าว ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้แต่ละคณะศึกษาแนวทางการจัดทําแผนดังกล่าวตามท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กําหนด และจัดเตรียมแผนหรือส่ิงท่ี
คณะต้องการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือบรรจุลงในแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือยื่นขอ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา มาตรา ๔๕ (๓) 
 
 ๕.5 ขออนุญาตแบ่งแยกหมู่เรียนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
  ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ตามท่ีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้กําหนดแผนการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 80 คน          
ซ่ึงหลังจากการรับสมัครนักศึกษาเสร็จส้ิน มีนักเรียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จํานวน 44 คน โดยมหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จํานวน 1 หมู่เรียนนั้น ซ่ึงการ
จัดการเรียนการสอนในนักศึกษากลุ่มใหญ่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกิดประสิทธิภาพและ 
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เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการขออนุญาตแบ่งแยกหมู่เรียนนักศึกษา         
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   ไม่เห็นชอบ  การขออนุญาตแบ่งแยกหมู่เรียนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1           
ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เนื่องจากจํานวนนักศึกษามีจํานวนมากกว่า
แผนรับนักศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดทําบันทึกข้อความ
แจ้งสาขาวิชารับทราบ 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไมมี 
 
เลิกประชุมเวลา   15.3๐   น. 
 
 
 
 
               (นางศิริพร  ร่วมชาติ)                   (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

๔ 


